

Số: 10265/TB-SHTT

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2016

THÔNG BÁO

Kết quả Hội nghị về quản lý sở hữu trí tuệ năm 2016 tại Hải Phòng

Thực hiện kế hoạch năm 2016, ngày 28 tháng 10 năm 2016, Cục Sở hữu trí tuệ đã phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị về quản lý sở hữu trí tuệ năm 2016 tại thành phố Hải Phòng.

Tham dự Hội nghị có 259 đại biểu đến từ các Sở KH&CN của 52 tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương, trong đó có 47 Lãnh đạo Sở cùng nhiều chuyên gia đến từ các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp... và đại diện các cơ quan truyền thông Trung ương và địa phương. Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Thứ trưởng Bộ KH&CN kiêm Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ Trần Việt Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Lê Khắc Nam, Giám đốc Sở KH&CN TP. Hải Phòng Nguyễn Văn An, Vụ trưởng Văn phòng Chính phủ Đinh Hữu Phí, các Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ Lê Ngọc Lâm và Phan Ngân Sơn.

Hội nghị đã tiến hành tổng kết hoạt động quản lý nhà nước (QLNN) về SHTT năm 2015 và thảo luận một số vấn đề liên quan đến hoạt động quản lý SHTT và Báo cáo kết quả triển khai Chương trình 68 giai đoạn 2011-2015 và phương án triển khai Chương trình giai đoạn 2016-2020. Cục Sở hữu trí tuệ thông báo kết quả Hội nghị như sau:

I. Tổng kết hoạt động quản lý sở hữu trí tuệ năm 2015

Dự thảo Báo cáo về Hoạt động quản lý SHTT năm 2015 được trình bày trong khuôn khổ Hội nghị đã nêu lên những hoạt động nổi bật trong công tác QLNN về SHTT ở Trung ương và địa phương, đưa ra nhận xét, đánh giá chung về tất cả các lĩnh vực công tác và đề xuất một số biện pháp cần triển khai, phương hướng hoạt động thời gian tới đối với các cơ quan QLNN về SHTT ở cả Trung ương và địa phương.

Một số địa phương có hoạt động QLNN về SHTT nổi bật trong năm 2015 là thành phố Hải Phòng, tỉnh Bình Thuận và tỉnh Thái Nguyên đã có báo cáo tham luận về những kết quả đã đạt được cũng như những khó khăn, vướng mắc trong công tác QLNN về SHTT tại địa bàn, đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đưa hoạt động QLNN về SHTT tại địa phương đạt hiệu quả tốt hơn.

Ngoài ra, nhiều đại biểu đã góp ý cho nội dung Dự thảo Báo cáo Tổng quan hoạt động QLNN về SHTT năm 2015 và kiến nghị về các vấn đề đối với hoạt động QLNN

về SHTT. Trên cơ sở trao đổi, thảo luận, Chủ trì Hội nghị đã tổng hợp, nhận định và đưa ra một số kết luận như sau:

1. Về nội dung Dự thảo Báo cáo Tổng quan hoạt động QLNN về SHTT năm 2016

Cục Sở hữu trí tuệ xem xét, tiếp thu các ý kiến đóng góp tại Hội nghị, bổ sung và hoàn thiện Báo cáo. Báo cáo đã đánh giá tương đối toàn diện hoạt động QLNN về SHCN và được đa số các đại biểu tham dự Hội nghị tán thành. Tuy nhiên, về nguyên nhân, tồn tại cần xem xét lại vấn đề xử lý đơn đăng ký xác lập quyền SHCN cũng như đơn khiếu nại. Về lý do “việc triển khai Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2011-2015 chưa đạt được kế hoạch đề ra do phải tập trung xây dựng dự thảo Chương trình cho giai đoạn 2016 – 2020” là chưa hợp lý.

2. Về vấn đề chậm xử lý đơn

Nhiều đại biểu đều đề cập đến vấn đề chậm xử lý đơn đăng ký xác lập quyền SHCN, Thứ trưởng Bộ KH&CN kiêm Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ Trần Việt Thanh phát biểu về những giải pháp Cục Sở hữu trí tuệ đã và đang triển khai để giải quyết vấn đề nợ đọng và xử lý đơn chậm. Trước hết, phải đổi mới cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin bởi cơ sở hạ tầng này đã quá lỗi thời và ít được cập nhật (được xây dựng và đưa vào hoạt động từ đầu những năm 2000 theo tài trợ của Dự án JICA – Nhật Bản). Cục đang đề nghị Chính phủ cho phép áp dụng cơ chế chỉ định một tập đoàn mạnh về công nghệ thông tin bảo trợ đối với hệ thống công nghệ thông tin của Cục; đang thay đổi quy trình thẩm định đơn đăng ký xác lập quyền SHCN theo hướng đơn giản hóa và phân cấp hợp lý hơn (hiện nay quy trình thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu đã được sửa đổi, sắp tới sẽ tiếp tục sửa đổi quy trình thẩm định đơn đăng ký sáng chế). Ngoài ra, Cục cũng đang nghiên cứu đề án xây dựng các trung tâm SHTT tại các trung tâm về KH&CN, các trường đại học, viện nghiên cứu... Cán bộ tại các trung tâm này sẽ được đào tạo với chương trình như đối với thẩm định viên của Cục cũng như đào tạo về việc thương mại hóa tài sản trí tuệ, các trung tâm trên sẽ góp phần đáng kể vào việc giảm tải công việc cho Cục.

3. Các nội dung khác

Cục Sở hữu trí tuệ nhanh chóng xây dựng và trình Thủ tướng Chính Phủ ban hành Chiến lược Quốc gia về SHTT.

Trong thời gian tới, cần tập trung triển khai các công việc liên quan đến phát triển tài sản trí tuệ, thương mại hóa tài sản trí tuệ, xây dựng các chính sách liên quan đến vấn đề nhập khẩu, định giá tài sản trí tuệ để SHTT trở thành động lực của đổi mới, sáng tạo.

Vấn đề kiểm tra nghiệp vụ đại diện SHCN cần xem xét lại theo hướng hợp lý hơn không để tình trạng thi khó khăn, rất ít người đạt để bổ sung nguồn nhân lực cho các tổ chức đại diện SHCN; có giải pháp xem xét việc đánh giá chất lượng các tổ chức đại diện SHCN.

Việc gửi các Văn bằng bảo hộ cho từng địa phương không thực sự cần thiết bởi số liệu về đơn đăng ký SHCN và văn bằng bảo hộ được cấp theo từng địa phương đã được cập nhật hàng tháng trên trang tin điện tử của Cục.

Các kiến nghị của các đại biểu liên quan đến hoạt động QLNN về SHTT sẽ được Cục Sở hữu trí tuệ nghiên cứu, tiếp thu và trả lời bằng văn bản.

II. Tọa đàm chuyên đề về Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2011-2016 và định hướng giai đoạn 2016-2020

1. Về kết quả triển khai Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2011-2015

Qua gần 5 năm thực hiện, Chương trình giai đoạn 2011-2015 đã hỗ trợ đăng ký bảo hộ sáng chế cho 61 giải pháp, công nghệ; áp dụng thực tiễn cho 11 sáng chế, giải pháp công nghệ; quản lý và vận hành hoạt động SHTT, khai thác thông tin SHTT cho 09 Trường đại học, viện nghiên cứu; tạo lập, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ cho 109 đặc sản địa phương mang địa danh; tập huấn về SHTT cho hơn 30.000 lượt người; tuyên truyền, phổ biến kiến thức về SHTT trên đài truyền hình của 49 địa phương với gần 3.000 số phát sóng; tạo cơ sở pháp lý và thực tiễn cho việc phê duyệt chương trình phát triển tài sản trí tuệ riêng của 35 địa phương.

Kết quả:

- Huy động sự tham gia của đông đảo các nhà sản xuất, kinh doanh sản phẩm, đặc biệt là sản phẩm nông nghiệp: Đã có gần 50 tổ chức tập thể được thành lập dưới hình thức Hội/Hiệp hội các nhà sản xuất, kinh doanh sản phẩm được thành lập;

- Nâng cao chất lượng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm, góp phần phát triển bền vững kinh tế, xã hội: Chè Mộc Châu có bao bì mang CDDL bán giá cao hơn từ 1,7 - 2 lần các sản phẩm cùng loại không có bao bì; Nho Ninh Thuận chính thức đi vào hệ thống siêu thị CoopMart, MaxiMart.

- Hình thành công cụ và các căn cứ khoa học để định hướng người tiêu dùng sử dụng sản phẩm bảo đảm chất lượng

- Đưa các kết quả nghiên cứu, sáng chế vào thực tiễn đời sống, phục vụ lợi ích dân sinh: 61 giải pháp được hỗ trợ bảo hộ sáng chế, 11 sáng chế, kết quả nghiên cứu khoa học được hỗ trợ cho triển khai thực tiễn đã góp phần vào việc thực hiện các chủ trương của Bộ KH&CN về tăng cường các giải pháp áp dụng các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn đời sống xã hội.

Một số tồn tại:

- Chương trình vẫn chưa phát huy hết tiềm năng, thế mạnh và tầm quan trọng của mình. Một số nội dung chưa được triển khai như mong muốn, bao gồm: áp dụng sáng chế, định giá tài sản trí tuệ, bảo hộ và phát triển giá trị giống cây trồng mới, tăng cường hiệu quả thực thi quyền SHTT;

- Công tác nghiệm thu, thanh quyết toán và thanh lý các dự án còn chậm. Nhiều

dự án đã kết thúc và được nghiệm thu nhưng đến nay vẫn chưa thể quyết toán, thanh lý Hợp đồng;

- Sự tham gia, vào cuộc của các doanh nghiệp còn hạn chế dẫn tới việc chưa tạo ra được liên kết bền vững giữa nhà sản xuất và doanh nghiệp, theo đó, hiệu quả bảo hộ SHTT chưa cao.

2. Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020

Chương trình đã được phê duyệt tại Quyết định số 1062/QĐ-TTg ngày 14 tháng 6 năm 2016. Để triển khai có hiệu quả Chương trình, các đại biểu đề nghị:

- Chương trình cần đổi mới cách tiếp cận và phương thức hướng dẫn, tuyển chọn dự án nhằm đẩy mạnh việc triển khai nội dung bảo hộ và khai thác sáng chế, thương mại hóa tài sản trí tuệ;

- Cục Sở hữu trí tuệ cần tăng cường tính chủ động, hiệu quả trong công tác quản lý dự án, hướng dẫn thanh quyết toán dự án;

- Cần tập trung cho các đối tượng là doanh nghiệp, các nhà sáng chế, sáng tạo trong giai đoạn tới;

- Cục Sở hữu trí tuệ và các địa phương cần tăng cường hiệu quả công tác phối hợp với các cơ quan quản lý chuyên ngành trong công tác xem xét, lựa chọn sản phẩm để hỗ trợ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động bảo hộ, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ, đặc biệt các sản phẩm được lựa chọn hỗ trợ cần tránh xung đột quyền với các đối tượng SHCN khác đang được bảo hộ;

- Rà soát lại tiêu chí, quy trình xem xét, tuyển chọn dự án để bảo đảm lựa chọn đơn vị chủ trì, phối hợp thực hiện dự án thật sự có năng lực, kinh nghiệm triển khai các dự án;

- Đối với các dự án bảo hộ SHTT cho các sản phẩm đặc thù địa phương, khi tiến hành xem xét phê duyệt, cần phải xác định cụ thể chủ sở hữu;

- Đổi mới cơ chế tài chính (*nội dung chi, mức chi, vấn đề đối ứng của địa phương, cộng đồng; hồ sơ thanh quyết toán*) của Chương trình.

III. Kết luận Hội nghị

Thứ trưởng Trần Việt Thanh đã phát biểu kết luận Hội nghị: Để triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước về phát triển SHTT, Hội nghị về quản lý SHTT là hoạt động thường niên, bổ ích và có hiệu quả đối với công tác QLNN về SHTT ở cả Trung ương và địa phương. Hiện nay, Chính phủ đang rất quan tâm đến SHTT; tại các địa phương, SHTT là một trong những hoạt động nổi bật, được lãnh đạo nhiều tỉnh quan tâm và giúp tạo vị thế cho các Sở Khoa học và Công nghệ. Bên cạnh đó, hoạt động SHTT vẫn còn nhiều bất cập như tình trạng chậm xử lý đơn của Cục Sở hữu trí tuệ, số lượng đơn sáng chế của Việt Nam rất ít và chưa thương mại hóa được nhiều sáng chế, công tác hỗ trợ của Cục Sở hữu trí tuệ cho các địa phương chưa đáp ứng được yêu cầu, công tác tài chính, thanh quyết toán của Chương

trình 68 còn nhiều bất cập... Thay mặt Lãnh đạo Bộ KH&CN, Thứ trưởng chỉ đạo Cục Sở hữu trí tuệ và các địa phương trong thời gian tới cần tập trung thực hiện một số định hướng và nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

(i) Cần nhận thức rõ và sâu sắc hơn SHTT là động lực cho đổi mới sáng tạo và sự phát triển kinh tế - xã hội;

(ii) Nhanh chóng xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược Quốc gia về SHTT;

(iii) Xây dựng Đề án Kiện toàn tổ chức của Cục Sở hữu trí tuệ nhằm tách biệt hai khối quản lý nhà nước và sự nghiệp;

(iv) Áp dụng đồng bộ nhiều biện pháp nhằm sớm cải thiện tình trạng chậm xử lý đơn;

(v) Quan tâm đúng mức và xây dựng phương pháp luận đối với vấn đề quản trị và định giá tài sản trí tuệ;

(vi) Xây dựng hệ thống SHTT trong cả nước, đặc biệt là đẩy mạnh việc thành lập các trung tâm SHTT ở các viện nghiên cứu, trường đại học, bộ phận quản lý về SHTT tại các doanh nghiệp, đẩy mạnh việc xã hội hóa hoạt động SHTT nhằm huy động nguồn lực từ xã hội để thúc đẩy hoạt động SHTT;

(vii) Phát triển hệ thống công nghệ thông tin tốt, đảm bảo đáp ứng nhu cầu sử dụng, tra cứu của xã hội;

(viii) Chương trình 68 trong giai đoạn mới cần đổi mới quyết liệt, xây dựng cơ chế phù hợp hơn, tiếp tục các dự án truyền thông nhưng cần thay đổi cách thức theo hướng xây dựng các mô đun về truyền thông với nhiều mô hình đa dạng.

Báo cáo Tổng quan được hoàn thiện trên cơ sở ghi nhận ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ KH&CN và ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự Hội nghị sẽ được đăng tải trên trang tin điện tử của Cục Sở hữu trí tuệ www.noip.gov.vn sau khi Thông báo này được phát hành. /: *th*

Nơi nhận:

- Lãnh đạo Bộ KH&CN (để báo cáo);
- UBND tỉnh Hải Phòng (để báo cáo);
- Các đơn vị thuộc Bộ KH&CN (Văn phòng, Thanh tra, Vụ KH&CN Địa phương, Viện Khoa học SHTT);
- Các Sở KH&CN;
- Phòng Thông tin (để đăng lên trang tin điện tử của Cục SHTT);
- Lưu: VT, QLST, NCDT, TSTT.

CỤC TRƯỞNG



Trần Việt Thanh